

คลังปราษฎ์ชุมชน



1. ข้อมูลส่วนตัว

ชื่อ-สกุล นายศรีเทพ คชนะ เกิดวันที่ 18 พฤศจิกายน 2489 อายุ 72 ปี
ที่อยู่บ้านเลขที่ 72 หมู่ที่ 10 ตำบลโนนเปือยอำเภอภูคุดชุม จังหวัดยโสธร 35140 อาชีพหลัก เกษตรกร
อาชีพเสริม หมอยาสมุนไพร เกษตรผสมผสาน กลุ่มโอท็อปตำแหน่งทางสังคม คณะกรรมการการศึกษาโรงเรียน
สุขเกษม/กศน. คณะกรรมการหมู่บ้าน กรรมการชมรมสมุนไพรโรงพยาบาลภูคุดชุม โทรศัพท์ 095-182-8399

2. ข้อมูลอาชีพที่เกี่ยวข้อง

อาชีพ (ที่เกี่ยวข้อง) การทำไร่นาสวนผสม เกษตรผสมผสานสมุนไพรเพื่อดูแลสุขภาพและรักษาโรค
ที่มาของอาชีพ/แนวคิด/แรงบันดาลใจ/จุดเปลี่ยนด้วยการที่ตัวเองมีร่างกายที่ไม่สมบูรณ์มีอาการเจ็บป่วยบ่อย
คือ เป็นโรคกระเพาะอาหารโรคทางเดินอาหาร และแพ้สารเคมีจนเป็นอัมพาต รักษาที่ไหนก็ไม่หายและได้หันมา
ใช้สมุนไพรรักษาจนมีอาการดีขึ้นและหายในที่สุดเลยคิดสนใจศึกษาเรื่องสมุนไพรโดยได้มีโอกาสได้เรียนเภสัชจน
จบแล้วศึกษาดำรงยาแผนโบราณ รวมทั้งสนใจและศึกษางานทางด้านเกษตร จนมีความเชี่ยวชาญ มีความรู้
ความสามารถ และอยากถ่ายทอดให้แก่บุคคลอื่นรวมทั้งชุมชนให้พึ่งตนเองได้

ประสบการณ์ในการถ่ายทอดความรู้ปี 2541 เริ่มก่อตั้งบ้านเป็นศูนย์พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นและอนุรักษ์
ธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์ในการก่อตั้งเพื่อเป็นศูนย์ฝึกอบรมหมู่บ้าน ในการดูแลสุขภาพโดยใช้ภูมิ
ปัญญาไทย สมุนไพรพื้นบ้านรักษาโรค เป็นการลด รายจ่ายครัวเรือน และปลอดภัยต่อสุขภาพ โดยการผลิตและ
แปรรูปสมุนไพรใช้เอง และเป็นศูนย์ ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงการเกษตรตามแนวทฤษฎีใหม่โดยปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและเป็นวิทยากรเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานและองค์กร
ต่างๆ ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

รางวัลแห่งความสำเร็จ

เคยเป็นวิทยากรที่นายศรีเทพ คชนะ ทำการเกษตรผสมผสาน เป็นหมอยาสมุนไพรพื้นบ้าน และเป็น
วิทยากรเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของหน่วยงานและองค์กรต่างๆ เช่น พช. กศน. อบต.
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรมการจัดหางาน เป็นต้น ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน

ได้รับรางวัล (ที่เกี่ยวข้องกับอาชีพที่เกี่ยวข้อง) รางวัลชนะเลิศ ชมรมผู้สูงอายุประเภท ข
(ด้านภูมิปัญญา) สำนักงานสาธารณสุข จังหวัดยโสธรครบครันพร้อมเย็นของจังหวัดยโสธร - เกียรติบัตรการจัดการ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทย กระทรวงสาธารณสุข ประกาศเกียรติคุณผู้อนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นหนังสือพิมพ์ข่าวผู้นำ
ประกาศเกียรติคุณผู้ผลิตสินค้าแปรรูปได้คุณภาพ เป็นผู้อนุรักษ์ผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นของหนังสือพิมพ์
พัฒนาเศรษฐกิจ

ความพร้อมในการถ่ายทอดความรู้

สถานที่จัดสอนบ้านเลขที่ 72 หมู่ 10 ตำบลโนนเปือย อำเภอภูคุดชุม จังหวัดยโสธรมีอาคารฝึกอบรมและ สถานที่จัด
กิจกรรม มีสถานที่พักที่สามารถรองรับผู้เข้าอบรมได้ จำนวน 50 คน มีสถานที่ประกอบอาหาร และมีอุปกรณ์
สำหรับถ่ายทอดความรู้ให้แก่เกษตรกร รวมทั้งมีฐานการเรียนรู้ที่เหมาะสมตามหลักสูตรการฝึกอบรมต่างๆ จำนวน
คนที่รับสอนต่อครั้ง 50 คน ช่วงวัน/เวลาที่มีความพร้อมการสอน ระหว่างเดือนพฤศจิกายน ถึง เดือนกุมภาพันธ์

